



สัปดาห์เล่า

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018 ปีที่ 52 ฉบับที่ 2848

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา ปี B

พระวาจา (ยน.6:60-69)

2018



ครอบครัว

รากฐานของพระศาสนจักร



ครอบครัว

บ่อเกิดแห่งชุมชนคริสตชน



ครอบครัว

บ่อเกิดแห่งกระแสเรียก

เวลานั้น เมื่อศิษย์หลายคนได้ยินพระเยซูเจ้าตรัส
ดังนี้ ก็กล่าวว่า "ถ้อยคำนี้ขัดหูจริง ใครจะฟังได้" พระเยซู
เจ้าทรงทราบด้วยพระองค์ว่าบรรดาศิษย์กำลังบ่นกันเรื่องนี้
จึงตรัสกับเขาว่า "เรื่องนี้ทำให้ท่านเคลือบแคลงใจเราหรือ
แล้วถ้าท่านจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์กลับขึ้นสู่สถานที่ที่เคยอยู่
แต่ก่อนแล้ว ท่านจะว่าอย่างไร พระจิตเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต
ลำพังมนุษย์ทำอะไรไม่ได้ วาจาที่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลาย
นั้นให้ชีวิต เพราะมาจากพระจิตเจ้า แต่บางท่านไม่เชื่อ"

พระเยซูเจ้าทรงทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าผู้ใดไม่เชื่อ
และผู้ใดจะทรยศต่อพระองค์ พระองค์ตรัสต่อไปว่า "ดังนั้น
เราจึงบอกท่านทั้งหลายว่า ไม่มีผู้ใดมาหาเราได้ เว้นแต่ผู้ที่
พระบิดาประทานให้เขามา" หลังจากนั้น ศิษย์หลายคน
เปลี่ยนใจไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไป พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับ
อัครสาวกสิบสองคนว่า "ท่านทั้งหลายจะไปด้วยหรือ"

ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า "พระเจ้าข้า พวกเราจะไป
หาใครเล่า พระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร์ พวกเราเชื่อ
และรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า"

คุณเมฆตรี อรุณพลุศิลป์

สร้างอุทิศแด่

มารีอา อมรา อรุณพลุศิลป์ (ครบ 1 ปี)

หัวข้อ	พระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร
กรรมลัทธิ	พระคริสตเจ้าทรงเป็นพระวาจาที่ให้ชีวิตนิรันดร
ทำที่	การให้ความสำคัญกับพระวาจาของพระคริสตเจ้า
การดำเนินชีวิต	เราจะฟังพระวาจาของพระเจ้า และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง



บทอ่านที่หนึ่ง : - ยชว 24:1-2ก,15-17, 18ข

ที่เมืองเซเคม โยชูวาและประชาชนชาวฮีบรูได้ประกาศยืนยันว่าจะรับใช้องค์พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว พวกเขาได้รื้อฟื้นพันธสัญญาที่ภูเขาซีนายอีกครั้งหนึ่ง

บทอ่านที่สอง : - อฟ 5:21-32

สามีต้องรักภรรยาตามที่พระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักร เป็นความรักที่ศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ และปราศจากมลทิน

พระวรสาร : - ยน 6:60-69

เปโตรเป็นตัวแทนของบรรดาศิษย์ ประกาศยืนยันว่าจะอยู่กับพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ทรงมีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 2018

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	กัณฑ์อุทิศ	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อพรพร	กมลเดือน	คุณนารีรัตน์ - คุณสุรชัย	คุณมาลี	คุณบดินทร์
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณกรนุช	คุณกัญชารัตน์ - คุณธีรภรณ์	คุณวรินทร์	คุณวลัยลักษณ์
19.00 น.	คุณพ่อวิวัฒน์	นาชาเรีธ	คุณสุภาพร - คุณภาวนา	คุณพรเพ็ญ	คุณดวงฤดี





จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



ความเชื่อคริสตชนในพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร์

พระวรสารวันนี้ได้บันทึกการสนทนาระหว่างพระเยซูเจ้ากับเปโตร ภายหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสสอนเรื่องศีลมหาสนิทที่ยากแก่การเข้าใจ โดยเฉพาะพระวาจาที่พูดถึงการกินเนื้อและดื่มโลหิตของพระองค์เอง ทำให้บรรดาศิษย์บางคนบ่นว่า "ถ้อยคำนี้ขัดหู ใครจะฟังได้" พวกเขาคิดว่าพระองค์เป็นพวกป่าเถื่อนกินเนื้อมนุษย์ พวกเขาไม่เข้าใจถ้อยคำและภาษาภาพพจน์ที่พระองค์ทรงหมายถึง "ศีลมหาสนิท" บรรดาศิษย์ของพระองค์จึงแตกออกเป็นสองพวก พวกหนึ่งรับไม่ได้ จึงเลิกติดตามและจากพระองค์ไป แต่พระองค์ได้ใช้โอกาสนี้ท้าทายพวกเขาให้เปิดตนเองต่อพระพรแห่งความเชื่อที่พระเจ้าทรงประทานให้

เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นศิษย์หลายคนถอดใจและถอยหนีจากพระองค์ จึงตรัสกับบรรดาศิษย์สาวกทั้งสิบสองว่า "ท่านทั้งหลายอยากจะไปด้วยหรือ" เปโตรที่ทรงแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าศิษย์สาวก ได้ยืนยันหนักแน่นด้วยความเชื่อแทนบรรดาศิษย์สาวกว่า "พระเจ้าข้า พวกเราจะไปหาใครเล่า พระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร์ พวกเราเชื่อและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า" (ยน 6:68-69)

ทุกวันนี้มีผู้คนมากมายที่หันหลังให้พระเยซูเจ้าด้วยเหตุผลมากมายแตกต่างกันไป เช่น ต้องทำงานหาเงินไม่มีเวลามาวัด ต้องเดินทางไปโน่นมานี่ ซึ่งก็จริงไม่ยากทำอะไร ต้องการอยู่สบาย ๆ และทำสิ่งที่ตนพึงพอใจ เป็นต้น พระเยซูเจ้าไม่เคยบังคับใคร สิ่งที่พระองค์ทรงต้องการคือ ความเชื่อและความวางใจในพระองค์

ความเชื่อจึงเป็นของประทานจากพระเจ้าที่ยกจิตใจและวิญญาณของเราให้สูงขึ้น เป็นคุณธรรมเหนือธรรมชาติที่อยู่เหนือเหตุผลและความเข้าใจของมนุษย์ ในอีกด้านหนึ่ง ความเชื่อเรียกร้องความร่วมมือของมนุษย์ด้วยการเลือกพื้นฐาน เลือกที่จะเชื่อพระเยซูเจ้าหรือปฏิเสธพระองค์

ข้อคิดสำหรับเรา

ประการแรก เราต้องเชื่อในพระเยซูเจ้าและดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์ เราได้รับความเชื่อนี้ตั้งแต่วันที่เรารับศีลล้างบาป เราต้องทำให้ความเชื่อนี้เติบโตในชีวิตของเรา ผ่านทางการภาวนา และการรับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท เพื่อเราจะได้รับพลังและความเข้มแข็งในการเอาชนะความอ่อนแอในตัวเรา และกระแสของโลกปัจจุบันที่ท้าทายเรา

ประการที่สอง เราต้องเลือกพระเยซูเจ้าและหนทางของพระองค์อย่างสิ้นเชิง เราต้องเลือกพระเยซูเจ้าเป็นลำดับแรกและหนทางของพระองค์คือไม้กางเขนโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ หรือลงวนสิ่งใดไว้สำหรับตนเอง ความคิด ทัศนคติ คุณค่า และมุมมองชีวิตของพระเยซูเจ้า จะต้องกลายเป็นของเราและนำทางชีวิตเราทั้งครบ สิ่งนี้เองจะทำให้เราสามารถเผชิญหน้ากับความไม่เข้าใจ การวิพากษ์วิจารณ์ การดูหมิ่นหรือความยากลำบากต่าง ๆ ในชีวิต

ประการที่สาม เราต้องเชื่อในพระวาจาทรงชีวิต เราจะต้องกล่าวเหมือนนักบุญเปโตรว่า "พวกเราจะไปหาใครเล่า พระองค์ทรงมีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร์" หากเราพยายามที่จะดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระองค์ทุกวัน เราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์และพระศาสนจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างและต้องการความช่วยเหลือจากเรา

การติดตามพระเยซูเจ้าเป็นงานที่ท้าทายและยากลำบากเสมอ ที่เรียกร้องความพยายามและความตั้งใจจริงของผู้ติดตาม เราได้ใช้ความสามารถทุกอย่างที่มีเพื่อรู้จักพระองค์ใหม่ เราได้เปิดใจของเราและพร้อมที่จะรับคำสอนของพระองค์หรือเปล่า เราพร้อมที่จะยอมรับและเชื่อสิ่งที่พระองค์สอนมากน้อยแค่ไหน

ให้เรามาหาพระเยซูเจ้าผู้เป็นแสงสว่าง ชีวิต ความเข้มแข็ง และความรักของเรา เพื่อเราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ในพระองค์ ให้เราได้ตอบคำถามของพระองค์ด้วยตัวของเราเองว่า "ข้าพระองค์จะไปหาใครเล่า ในเมื่อพระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร์"



1. ข้าพเจ้าจะฟังพระวาจาของพระเจ้า และนำมาปฏิบัติในชีวิต
2. ข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ โดยการดำเนินชีวิตคริสตชนอย่างดี
3. ข้าพเจ้าจะเชื่อและสวดภาวนาด้วยความไว้วางใจ



จว "ปีกหูด" ไว้ที่พระเยซูเจ้าเกิด
เพราะพระองค์ทรงล้ำค่าและเป็นความสุขอันหาที่สุดมิได้

ฮีอา ลี กับนิ้วทั้งสี่

ที่มา.. ฟาร์เวิร์ดเนอร์

เด็กสาวคนหนึ่งนั่งบนเก้าอี้บุขนมหน้าเปียโนตัวใหญ่ เธอยิ้มและลงมือพรมหัวใจบนคีย์เปียโนอย่างคล่องแคล่ว ดนตรีของเบโธเฟนบทนั้นพลันฟื้นคืนชีวิตอีกครั้ง กระแสเพลงแผ่พรห้วงเพร็ดแพรวไปทั่วห้อง ผู้ฟังทั้งห้องถูกสะกดด้วยมนต์ดนตรี

เมื่อโน้ตตัวสุดท้ายของเพลงจางหาย เสียงปรบมือก็ก้องกังวานแทนที่ เธอไม่ได้ลุกขึ้นมาโค้งรับ เธอลุกขึ้นยืนไม่ได้ เธอไม่มีขา แต่ที่ทำให้ทุกคนตะลึงงันกว่านั้นก็คือ มือแต่ละข้างของเธอมีเพียงสองนิ้ว

ฮีอา ลี เป็นเด็กสาวเกาหลีวัยยี่สิบ รู้จักกันทั่วโลกในฉายา *'เก็นเปียโนสี่นิ้ว'* เธอเกิดมาพิการเนื่องจากมารดาติดเชื้อไวรัสขนาดเมื่อตั้งท้องเธอ เธอเริ่มเล่นเปียโนเมื่อเจ็ดขวบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกให้ใจมีแรง เนื่องจากเวลานั้นแม่เฝ้าการจับปากกา เธอยังทำไม่ได้ ตั้งแต่ห้านิ้วเปียโนเป็นมากกว่าเครื่องออกกำลังกาย เป็นเพื่อนผู้ปลอบประโลม เป็นแรงบันดาลใจ แล้วสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้คือ เธอสามารถไขว่คว้าพิการบรรเลงเพลงที่สวยงาม เธอเล่นเพลงของเบโธเฟน โมซาร์ท โชนาง โยฮันส์ บราห์มส์ ชูเบิร์ต ฯลฯ คล่องแคล่ว พลิกพลิ้ว ดนตรีของเธอทะลุผ่านข้อจำกัดทางกายภาพและวิญญาณ สี่นิ้วของเธอมีได้เป็นอุปสรรคขวางเธอกับบทเพลง เธอมีโอกาสเล่นคอนเสิร์ตทั่วโลก หน่ونهاเธอได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย แต่สำหรับเด็กสาวพิการ รางวัลเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้มากกว่าชื่อเสียง

ในช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพอเมริกันบุกยุโรปอย่างรวดเร็ว ประเทศอังกฤษพลันพบว่าตนเองรบอย่างโดดเดี่ยว นายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอร์ชิลล์ ประกาศต่อสู้จนเลือดหยดสุดท้ายท่ามกลางความหิวแห้งของชนทั้งชาติ เสียงของเชอร์ชิลล์ผ่านวิทยุกระจายเสียงให้กำลังใจผู้คน ปลุกขวัญให้สู้กับอำนาจที่มาราวิ เมื่อทั้งชาติตั้งปณิธานไม่ยอมแพ้อย่างเด็ดขาด พวกเขา ก็กลายเป็นน้ำมือที่เอาชนะใจจนได้อย่างไม่น่าเชื่อ

โลกเรามีคนพิการมากมายที่พิการเพียงกาย ใจไม่พิการ หึงตนเอง ไม่โทษชะตา ทำงานหนักเพื่อทดแทน เพราะรู้ว่าบ่นไปก็ทำให้ความพิการหายไปไม่ได้ เอาพลังงานการบ่น การคร่ำครวญว่าชีวิตไม่ยุติธรรมไปเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นอย่างไร้ประโยชน์

ที่แปรปลอกก็คือ ธรรมชาติมักทดแทนความไม่สมบูรณ์ให้สมดุลเสมอ เช่น คนตาบอดมักหูไวกว่าคนทั่วไป มังแฝงอยู่ในสัญญาณการเอาตัวรอด หากคนพิการสามารถเป็นนักกีฬาโอลิมปิก นักเขียน นักดนตรีชั้นเลิศ หากความเป็นเลิศเกิดขึ้นได้ในร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ ทำไมคนร่างกายครบสามสิบสองอย่างเราจะทำเช่นนั้นไม่ได้? *อุปสรรคที่แท้จริงมิได้อยู่ที่ร่างกายพิการ แต่ตรงจิตใจที่ไม่สู้*

มองดูธรรมชาติพบว่าไม่มีอะไรได้มาง่าย ๆ นิสัยสอยริมหาดทรายแต่จะก่อเกิดจากการกัดเซาะมาอย่างยาวนาน จากทรงขรุขระเป็นก้อนกลมรี

เมื่อพิการก็อย่าทำตัวให้พิการมากกว่าร่างกาย ลองมองว่า ความยากลำบากเป็นเกาะป้อมเพาะตนเอง เมื่อไม่พิการ ยิ่งอย่าทำตัวให้พิการทางใจ

ซีอา ลี บอกว่า "ฉันหวังว่าจะมีคนที่ได้แรงบันดาลใจจากการเล่นเปียโนของฉัน ว่า 'ใช่ ฉันทำได้'"
กำลังใจและการฝึกฝนอย่างหนักหน่วง สามารถพาใครก็ตามก้าวพ้นกำแพงที่สูงที่สุดในโลก

พลังที่เหนือกว่า

ที่นา.. ฟาร์เวิร์ทเธร์

วันหนึ่ง พระเจ้าได้เรียกเหล่าสรรพสัตว์มาทานเมื่อค่ำ หลังจากทานเสร็จ พระองค์ก็ได้หยิบปีกคู่หนึ่งขึ้นมา กล่าวว่า 'เราขอยืมสิ่งหนึ่งจะมอบให้แก่ทุกท่าน หากท่านทั้งหลายชอบของขวัญชิ้นนี้ ก็จงหยิบมันขึ้นมาและวางไว้ที่ป่าของตัวเอง'

เมื่อสัตว์น้อยใหญ่ได้ยินว่าเป็นของขวัญก็พากันกรูเข้ามา หมายถึงจะหยิบของขวัญนั้น ต่างผลัดต่างดึงกันไปมา เพื่อที่จะเป็นคนแรกที่ได้ของขวัญนั้น แต่เมื่อพวกมันเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้มันเป็นปีกคู่หนึ่ง พวกมันต่างก็มองด้วยสายตาที่ผิดหวัง ต่างก็คิดเหมือนกันว่า 'หากเอาปีกอันหนักอึ้งคู่นี้ไว้บนป่า ไม่เห็นน้อยตายก็เป็นเรื่องแปลกสินะ!' สัตว์ทั้งหลายมองปีกคู่หนึ่งแล้วพากันส่ายหัว และเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะทานเดิม

นกน้อยที่ซักว่าเพื่อนเพิ่งเดินมาถึง มันมองปีกคู่หนึ่งและพินิจพิจารณาในใจ 'พระเจ้าจะหลอกพวกสัตว์อย่างพวกเราได้อย่างไร? แม้ปีกคู่นี้จะดูเหมือนหนักอึ้ง แต่มันอาจเป็นพรอันประเสริฐจากพระเจ้าก็เป็นได้' เมื่อคิดดังนั้น มันจึงหยิบปีกคู่นั้นแล้วแบกขึ้นบ่า แล้วก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้น! พอนกน้อยเริ่มขยับปีกเบา ๆ มันกลับไม่รู้สึกรถึงความหนัก และร่างของมันก็ลอยขึ้นสู่ฟากฟ้า

สัตว์ตัวอื่น ๆ เมื่อเห็นดังนั้น ต่างก็รู้สึกอิจฉาและรู้สึกเสียดาย สิ่งที่พวกมันคิดว่าเป็นตัวถ่วงและจะหวงชีวิต กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกาะโดยมีพลังเหนือกว่าสัตว์ทุกตัว.....

มนุษย์เรามักใช้ความรู้สึกของตนเองประเมณสิ่งที่ไม่คุ้นชินว่าสิ่งนั้นคงไม่ใช่สิ่งดีแน่ ๆ เราจึงใช้ความรู้สึกที่เคยผ่านพบมาประเมณสิ่งต่าง ๆ โดยไม่ยอมเปิดปากไต่ถามผู้มีความเชี่ยวชาญในแขนงหรือสาขา นั้น ๆ เหมือนพวกสัตว์ทั้งหลายที่กล่าวมา เพราะพวกมันคิดว่าปีกเป็นของหนัก จึงพลาดโอกาสที่จะโอบบินเป็นอิสระอยู่บนท้องฟ้าเหมือนนกน้อย





ประกาศ

สรุปข่าว



ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมกับระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ ใน วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 2018 เวลา 19.00 น. หลังพิธีจะมีการแห่และสวดสายประคำไปยังถ้ำแม่พระหน้าอาคารเปาโล ที่นั่นจะมีการเผาจดหมายที่พี่น้องสัตบุรุษได้เขียนถึงแม่พระและรับพรจากพระสงฆ์

วิถีมุขนิวัต

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 2018 หลังมิสซาสาย เชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษเข้าร่วม “ชุมชนพระคริสตเจเรมีย์วัดพระวอจา” ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี (หลังสุสานนานาชาติ ตอนรัก) ใน วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น.

ประชุมกลุ่มเซอร์วีซ่า

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2018 หลังมิสซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุ่มเซอร์วีซ่าประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

วันศุกร์ต้นเดือน

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ใน วันศุกร์ที่ 7 กันยายน ค.ศ. 2018 (วันศุกร์ต้นเดือน) เวลา 19.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ตอนเช้ามีการส่งศีลมหาสนิทแก่ผู้เจ็บป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดตามปกติ แต่สิ่งสำคัญขอให้แต่ละคนได้เตรียมตัวรับพระเยซูเจ้าอย่างพร้อมเพรียงด้วย

ฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ใน วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี

ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2018 มีมิสซาที่ วัดน้อยอาคารเปาโล เวลา 09.00 น. หลังมิสซาขอเรียนเชิญผู้สูงอายุร่วมประชุมพบปะพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ฉลองวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ใน วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี

คณะซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อปลัด พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ชมรมสภาอภิบาลสังฆมณฑลราชบุรี และสัตบุรุษทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมทำให้การฉลองของอารามผ่านพ้นไปด้วยดี ขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือที่มอบให้ คณะซิสเตอร์จะระลึกถึงทุกท่านเป็นพิเศษในคำภาวนา ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร



ปฏิทิน บูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์



วัน - เวลา	สิงหาคม - กันยายน 2018 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 26 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ เบนดิกโต สุพร - อักเนส ทองใบ ตั้งสังฆกรรม สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษ อุทิศแด่ คุณพ่อ Anthony Brennan	ลูก - หลาน วัด น.น.
จันทร์ที่ 27 19.00 น.	ระลึกถึง น.โมนิกา (เผ่าเศิล นาซาเร็ธ รับผิดชอบ) อุทิศแด่ โยเซฟ เกษม ศิริโชติ (ครบ 25 ปี) อุทิศแด่ เปโตร อรุณ - เทเรซา นิตยา เจริญผล อุทิศแด่ โสเรนโซ สุรเดช ลูจนาหนนท์	ครอบครัวศิริโชติ คุณกรนุช - คุณกัลยา คุณกฤติน ลูจนาหนนท์
อังคารที่ 28 19.00 น.	ระลึกถึง น.ออกัสติน พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร สุขสำราญสำหรับครอบครัวต้นตูลิตี อุทิศแด่ ยอห์น แห่ง - มาริอา ย้า เหยียนวัน อุทิศแด่ คุณสุวิทย์ เขียวนาง	คุณสิริพร คุณสงวน - คุณวารินทร์ คุณอาทิตย์ เสียงหวาน
พุธที่ 29 19.00 น.	ระลึกถึง น.ยอห์น แมปติสต์ ถูกตัดศีรษะ อุทิศแด่ ฟรังซิสโก สมบุญ - มาริอา มักดาเลนา บุญสม แจวเจริญ อุทิศแด่ คาทารีนา ประภา แซ่อึ้ง อุทิศแด่ มาริอา กอแรตตี ศิริพร - ดอมินิก ชาวีโอ ณัฐวัช ชิดเครือ - มาริอา อมรา อรุณพุลศิลป์	คุณจารุพรรณ เทียนทอง คุณพงษ์ทิพย์ ทองดี คุณแม่กัญฉิณี - คุณธันยธรณ์
พฤหัสบดีที่ 30 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญวันคล้ายวันเกิด คุณประทีป นิตตะโย สุขสำราญสำหรับสุขภาพ คุณสำรวม แสงเทียน อุทิศแด่ เซซีลีอา บุญชู ทรัพย์เย็น	คุณแม่ คุณสำรวม แสงเทียน คุณประกอบ - คุณสร้อยมุกข์
ศุกร์ที่ 31 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ มาริอา ลี แซ่เจา อุทิศแด่ ยอห์น บอสโก วิสิษฐ์ กิจสวัสดิ์ อุทิศแด่ เลาเรนต จ่าลอง - เปโตร ธรรมรงค์ - โยเซฟ สมเกียรติ - อักเนส จามรี ระดมกิจ	ครอบครัวคุณนงลักษณ์ คุณละมัย กิจสวัสดิ์ คุณนที ระดมกิจ
เสาร์ที่ 1 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ อากาธา ประไพ ศรีสุกใส อุทิศแด่ ยอห์น บัปติสตา สุรพล ว่องวิทย์ อุทิศแด่ เทเรซา ซีรดา แข็งกิจ - อักเนส โสภา เมืองผาสุข	ครอบครัวศรีสุกใส คุณแจ่มกั้ง ว่องวิทย์ คุณชูศรี ชมเอ